

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยพนักงานราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยพนักงานราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. และมอบให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี แก้ไขปรับปรุงถ้อยคำให้ถูกต้องและเหมาะสมตามความเห็นที่ประชุม โดยไม่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหารอีกครั้ง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. และมอบให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี แก้ไขปรับปรุงถ้อยคำให้ถูกต้องและเหมาะสมตามความเห็นที่ประชุม โดยไม่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหารอีกครั้ง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. การสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง (เพิ่มเติม)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้ กสม. พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง ภายในเวลาที่กำหนดต่อไป

๔. นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมเวทีเสวนาการแก้ไขปัญหาเด็กไร้รัฐในสถานศึกษา

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมเวทีเสวนาการแก้ไขปัญหาเด็กไร้รัฐในสถานศึกษา ณ โรงแรม ทีค การ์เด้น สปาร์ตอร์ อำเภอมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จัดโดยเครือข่ายสถานะบุคคลจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันยังมีเด็กไร้รัฐในสถานศึกษาจำนวนอย่างน้อย ๙๐,๐๐๐ คน โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีจำนวนเด็กไร้รัฐในสถานศึกษามากที่สุด มีจำนวนกว่า ๑๘,๐๐๐ คน รองลงมาเป็นจังหวัดเชียงราย มีจำนวนกว่า ๑๒,๐๐๐ คน ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อดำเนินการสำรวจเด็กไร้รัฐในสถานศึกษาต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการวัดผลคุณภาพทางการศึกษาโดยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติจากส่วนกลาง ซึ่งใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกันทั่วประเทศ โดยไม่ได้คำนึงถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่

๕. รายงานสรุปผลการประชุมระดับโลกว่าด้วยเครือข่ายเมืองปลอดภัย ปี ๒๕๖๑ (Strong Cities Network Global Summit) ณ เมืองเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมระดับโลกว่าด้วยเครือข่ายเมืองปลอดภัย ปี ๒๕๖๑ (Strong Cities Network Global Summit) ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย เครือรัฐออสเตรเลีย จัดโดยรัฐบาลแห่งรัฐวิกตอเรีย (State Government of Victoria) เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมกับสถาบันการสานเสวนาเชิงยุทธศาสตร์ (Institute for Strategic Dialogue : ISD) ซึ่งนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. มีผู้เข้าร่วมการประชุมจาก ๓๓ ประเทศทั่วโลก จำนวนมากกว่า ๒๕๐ คน เป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติของผู้นำ/ผู้แทนรัฐบาล/ผู้กำหนดนโยบายในระดับท้องถิ่น ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานส่วนต่าง ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสังคมของการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และสันติสุข (social cohesion) และการสร้างความยืดหยุ่น (resilience) รองรับการใช้คตินิยมแบบสุดโต่งที่ใช้ความรุนแรง (violent extremism) ในรูปแบบต่าง ๆ กัน โดยผลผลิตสำคัญของการประชุม คือ ๑) การแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการ หรือการดำเนินการกับสถานะการแบ่งฝักฝ่ายทางสังคมและการเมือง (polarization) การสร้างความเกลียดชัง (hate) และความรุนแรง (violent) ทั้งในระดับท้องถิ่น และภูมิภาคต่าง ๆ ๒) การสร้างกระบวนการเรียนรู้และแรงบันดาลใจในการนำแนวทางการดำเนินการแบบชุมชนเป็นศูนย์กลาง (community – centric approaches) รวมถึงการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อรองรับคตินิยมแบบสุดโต่งที่ใช้ความรุนแรงผ่านการสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนและการแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ และ ๓) การเน้นย้ำหลักการพื้นฐาน การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ผ่านแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อป้องกันคตินิยมแบบสุดโต่งที่ใช้ความรุนแรง (violent extremism)

๖. รายงานสรุปผลการประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๑ และสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อรายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๐ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๑ และสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อรายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๐ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานสรุปการประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๑ เป็นการนำเสนอ และชี้แจงรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๐ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ อาคารรัฐสภา พร้อมด้วยความเห็นและข้อเสนอแนะของสมานิติบัญญัติแห่งชาติต่อรายงานของ กสม. ทั้ง ๒ ฉบับ โดยมีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ และนางเตือนใจ ดีเทศน์ เป็นผู้แทน กสม. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน กสม. และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม.

ส่วนรายงานสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ต่อการพิจารณารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๐ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมกับข้อมูลผลการดำเนินงาน ความเห็น และข้อเสนอแนะของกระทรวง และส่วนราชการต่าง ๆ ต่อรายงานดังกล่าวของ กสม. ทั้ง ๒ ฉบับ

๗. สรุปการประชุม Mekong Forum 2018 ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Centre จังหวัดขอนแก่น

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปการประชุม Mekong Forum 2018 เมื่อระหว่างวันที่ ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Centre จังหวัดขอนแก่น ซึ่งนางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว การประชุมครั้งนี้เป็นการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวและการพัฒนาของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จัดโดยสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute : MI) ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ จากประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมประมาณ ๒๐๐ คน

๘. การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ เป็นตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๐๒ (๓)

๙. การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง สำนักงาน กสม. จะร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๒๔๓ รูป ณ ท้องสนามหลวง ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่าย/ค่ำ เป็นริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยจะเริ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา ๑๙.๐๐ น. และมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักบริหารกลาง พิจารณาดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

๑๐. นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญไปเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๘ ว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (the 8th Asian Regional Human Rights Defenders Forum) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญจาก Asian Forum for Human rights and Development ไปเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๘ ว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (the 8th Asian Regional Human

Rights Defenders Forum) ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาแนวทางการปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย

๑๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๘ ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและชุมชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๘ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนและการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและชุมชน” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไอบิส ริเวอร์ฟรอนต์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ จะเป็นการลงพื้นที่ ส่วนในวันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๖๑ จะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ